



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่ลำดับที่ ๑๖ - ๑๗, ๑๙ - ๒๓, ๒๕ - ๒๖ และลำดับที่ ๒๘ ของกรมชลประทาน มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) แล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

เลขประจำตัว ผู้เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑๐๑	๑๐๒๖๑๓๐๐๐๖๙	นางสาววัชรภรณ์ มูลเมือง

หากได้ดำเนินการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งถูกต้องครบถ้วนตามวันที่กำหนดแล้ว แต่ไม่มีชื่อปรากฏ ให้ติดต่อมายังกลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๘ - ๕๖๕๔ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไปรายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งที่ประเมินนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <http://personnel.obec.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวัลลพ สงวนนาม)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน